

## รัฐบาลสั่ง 'ไอโซ' ศก.เมืองคอนอุฟ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายกรัฐมนตรี ประกาศว่า รัฐบาลสั่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดพื้นที่ "ไอโซ" วัดเจดีย์ หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นครศรีธรรมราช ได้รับประโยชน์มากในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือนกว่าๆ กระแสของไอโซทำให้นักท่องเที่ยวภายในประเทศ เลือกนครศรีธรรมราชเป็นเป้าหมายหลัก คิดว่าตัวเลขที่ออกมาหลังโหล่นนครศรีธรรมราช หลักๆ จะได้อานิสงส์อยู่ประมาณ 5 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.ลิขิต อ.ขนอม และ อ.ลานสกา โดยเฉพาะพื้นที่ศรีวิชัย แต่อำเภออื่นๆ ยังไม่ใช่ปลายทาง ที่อยู่บนเส้นทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาเที่ยวไอโซ แล้วมาเช็กอิน ซึ่งหากมองตามจุดนี้ ถือว่าการกระจายรายได้ ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่กลุ่มใน 5 อำเภอนี้ ได้อานิสงส์โดยตรง ซึ่งมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น 35% จากภาวะปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียล ถึงเส้นทางเข้าออกวัดเจดีย์ ไม่มีความสะดวกเนื่องจากเป็นหลุมเป็นบ่อ สมควรที่จะมีการพัฒนาให้เป็นถนนสายที่มาตรฐาน

ด้านพระครูพุทธเจติยาภิรมณ์ หรืออาจารย์แว่น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ (ไอโซ) กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาว หรือวันนักขัตฤกษ์ มีผู้คนมาวัดเจดีย์

เพื่อกราบไหว้ขอไอโซเด็กวัดเจดีย์มากเป็นพิเศษ บางวันคนแน่นจนต้องเบียดเสียดกัน

สำหรับเส้นทางเข้าออกวัดเจดีย์ ที่มีนักท่องเที่ยว หรือประชาชนบนรถลำบากเป็นหลุมเป็นบ่อนั้น อาตมามองว่า เฉพาะตัวเองไม่มีปัญหา เพราะต้องเดินทางเข้าออกเส้นทางนี้อยู่ ปัญหาที่มีมา ยาวนาน ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หลายเส้นทาง ถนนค้ำแคบและชำรุดทรุดโทรม ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก การจราจรค่อนข้างติดขัด ซึ่งกว่าจะเดินทางเข้ามาถึงวัดเจดีย์ใช้เวลานานนับชั่วโมง ซึ่งปัญหาตรงจุดนี้ อาตมาไม่ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไข ปรับปรุงถนนหนทาง เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของอาตมา แต่ทราบทาง อบจ.เขาเริ่มเข้ามาซ่อมถนนให้แล้ว ซึ่งจะซ่อมกันอยู่แบบนี้ทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่ 1 นครศรีธรรมราช ได้รับการเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหลัก ซึ่งบางส่วนได้ซ่อมแซมและขยายถนน จึงทำให้การจราจรติดขัดบ้าง ส่วนสายย่อยแยกเข้าทางวัด เป็นเรื่องของอีกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นเรื่องของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณปี 64 นครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อทำการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วย